



ทึมายุกา โหลตุ มหาราชิณี

**CMU COUNCIL
NEWSLETTER**

จดหมายข่าวสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่



ปีที่ 1 ฉบับที่ 3 เดือนสิงหาคม 2559

ดูขบามดูขบอย

ดร.ศศิธร ลิ้มพงษ์พิบูลย์



จงอย่าออมหลังจาก การใช้จ่าย แต่ให้ใช้จ่ายหลังจากการออม
Do not save what is left after spending, but spend what is left after saving.



สังคมไทยเข้าสู่สังคมสูงวัยในปี 2548 เมื่อผู้สูงอายุเกิน 10% ของประชากร และจะก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ในปี 2568 เมื่อผู้สูงอายุเกิน 20% ของประชากร

การเป็นสังคมสูงวัยสะท้อนว่าสาธารณสุขและการแพทย์ดีขึ้น ในขณะเดียวกัน คนเกิดใหม่มีสัดส่วนน้อยลง การมีอายุยืนเป็นสิ่งที่ยังปรารถนา หากแต่ว่าการมีชีวิตในยามสูงวัยนั้นทำอย่างไรให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีความสุข

สังคมไทยแต่เดิมเป็นครอบครัวใหญ่ (Extended Family) ที่ปู่ย่าตายาย ลูกหลานอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุข ดูแลกันเป็นทอดๆ จากรุ่นปู่ย่าตายายมาสู่รุ่นลูกหลาน เมื่อโตขึ้นก็ย้อนกลับไปดูแลพ่อแม่ปู่ย่าตายาย ต่อมาสังคมได้เคลื่อนย้ายมาสู่ครอบครัวเดี่ยว (Nuclear Family) ที่แตกตัวออกจากครอบครัวใหญ่ต่างคนต่างอยู่ หาโอกาสเยี่ยมเยียนเป็นครั้งคราวหรือตามเทศกาล หลายกรณีหายจากกันไปทั้งที่มีชีวิตอยู่ ปรากฏการณ์คนสูงวัยถูกทอดทิ้ง เป็นเรื่องให้เห็นจนชินตา ผู้สูงวัยบางส่วนอยู่ท่ามกลางความเหงาทางจิตใจ เพราะขาดลูกหลานร่วมชายคา แต่บางส่วนยอมรับได้และไม่อยากเป็นภาระแก่ลูกหลาน

เมื่อเป็นเช่นนี้ การเตรียมตัวเพื่อพึ่งตนเองได้และมีความสุขในวัยเกษียณจึงเป็นสิ่งสำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเตรียมการทางการเงินในยามเกษียณ และการมีวินัยทางการเงินให้มีเงินใช้จ่ายเพียงพอในยามเกษียณเป็นภูมิคุ้มกันที่ต้องสร้างขึ้น

วอร์เรน บัฟเฟตต์ (Warren Buffett) นักลงทุนผู้ยิ่งใหญ่ของโลกให้บทเรียนที่สำคัญไว้ว่า "จงอย่าออมหลังจากการใช้จ่าย แต่ให้ใช้จ่ายหลังจากการออม (Do not save what is left after spending, but spend what is left after saving.)" คือ ต้องหักเงินที่ได้มาเป็นเงินออมส่วนหนึ่งก่อน แล้วค่อยนำส่วนที่เหลือไปใช้จ่าย นับเป็นวินัยการเงินสำคัญ

ควรออมตามความสามารถในการออมและยังออมตั้งแต่อายุน้อยก็ยังดี เป็นการเตรียมความสุขยามสูงวัยได้มากยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม การออมเงินเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของความมั่นคงทางการเงิน ในยามสูงวัย จำเป็นต้องทำให้เงินออมงอกเงยมากขึ้น หรืออีกนัยหนึ่งจะต้องให้เงินออมทำงาน คือ การนำเงินออมไปลงทุน เพื่อให้ได้ผลตอบแทนทำให้เงินออมพอกพูนขึ้น

ทางเลือกในการลงทุนง่ายๆ ที่ได้ผลตอบแทนชัดเจน คือ การฝากเงินธนาคาร แต่ผลตอบแทนที่ได้จากเงินฝากทุกวันนี้ น้อยมาก ผู้ที่ต้องการมีความสุขในยามสูงวัยจึงต้องหาความรู้ในการลงทุนอย่างอื่นเพิ่มเติม เพื่อให้ได้ผลตอบแทนมากขึ้น

ตราสารหนี้ภาครัฐที่เรียกว่า "พันธบัตร" หรือตราสารหนี้-ภาคเอกชน ที่เรียกว่า "หุ้นกู้" เป็นอีกทางเลือกหนึ่ง แต่หุ้นกุนั้นต้องเลือกหุ้นกู้ของบริษัทที่มีมั่นคงควบคู่ไปกับผลตอบแทนที่เหมาะสม ตราสารหนี้มีมากมายหลายแบบเหมือนเงินฝากธนาคารที่มีผลิตภัณฑ์หลากหลาย การสนใจศึกษาหาความรู้ จะช่วยให้การลงทุนในตราสารหนี้ได้มีความรอบคอบ และได้ผลตอบแทนตามความเสี่ยงที่เหมาะสม

หลายคนเลือกลงทุนในตราสารทุนหรือหุ้น ซึ่งต้องศึกษาหาความรู้มากขึ้นไปอีก แต่มีข้อจากเงินเกินวิสัย วอร์เรน บัฟเฟตต์บอกว่า การศึกษาเรื่องการลงทุนไม่ได้ต้องการไอคิวขั้นสูง

การลงทุนที่ดีควรกระจายการลงทุนทั้งการฝากเงินธนาคาร ซื้อตราสารหนี้และซื้อหุ้น เป็นการกระจายความเสี่ยงและสัดส่วนการได้รับผลตอบแทน การลงทุนที่เสี่ยงมากที่สุดคือ การซื้อหุ้น แม้ในหลักการจะได้รับผลตอบแทนทั้งเงินปันผลและผลต่างราคาหุ้นที่สูงขึ้น แต่โอกาสที่ราคาหุ้นจะต่ำลงก็มีมาก

ถ้าหากไม่พร้อมหรือยังไม่อยากลงทุนด้วยตัวเองก็อาจลงทุนผ่านกองทุนรวม โดยการซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมซึ่งมีหลากหลายการลงทุนให้เลือก ทั้งกองทุนตราสารหนี้ กองทุน-ตราสารทุน หรือกองทุนผสม เป็นต้น

นอกจากนี้ ยังมีการลงทุนในทองคำ ในอสังหาริมทรัพย์ และในศิลปะต่างๆ ที่ต้องเรียนรู้แต่ละเรื่องออกไป

โปรดระลึกไว้!! การลงทุนมีความเสี่ยง แต่การไม่ลงทุนเลยก็มีความเสี่ยงที่ทำให้เงินไม่ทำงาน การเลือกลงทุนที่เหมาะสมกับวัยและความเสี่ยงที่ยอมรับได้ จึงเป็นสิ่งสำคัญ

โปรดอย่าลืมว่า!! การออมเป็นกุญแจสำคัญ ปราศจากการออมก็ปราศจากทุนในการลงทุน การลงทุนเป็นเรื่องการให้เงินทำงาน และการเลือกการลงทุนที่กระจายความเสี่ยงอย่างเหมาะสมกับตนเอง จะนำมาซึ่งความสุขในยามสูงวัย



ประวัติผู้เขียน

ดร.สถิตย์ ลิ้มพงศ์พันธุ์ สำเร็จการศึกษานิติศาสตรบัณฑิต, เนติบัณฑิตไทย, Master of Laws, เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต และ Ph.D. (Development Administration) โดยเคยดำรงตำแหน่งหน้าที่สำคัญในอดีต อาทิ ปลัดกระทรวงการคลัง ประธานกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประธานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ประธานกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ประธานกรรมการธนาคารกรุงไทย ประธานกรรมการธนาคารทหารไทย กรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย นายกสรมานักเรียนทุนรัฐบาลไทย เป็นต้น สำหรับตำแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปเศรษฐกิจสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ รองประธานกรรมการมูลนิธิรามธิบดี กรรมการศิริราชมูลนิธิ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิและประธานคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่



กระบวนการจัดประชุม สภามหาวิทยาลัย โดย งานบริหารและธุรการทั่วไป

ฉบับที่แล้วเราได้รู้ถึงที่มาของสำนักงานสภามหาวิทยาลัยกันแล้ว คราวนี้จะขอเล่าถึงภาระงานหลักที่สำนักงานสภามหาวิทยาลัยรับผิดชอบอยู่ โดยเริ่มจากการจัดการประชุมสภามหาวิทยาลัย กระบวนการ/ขั้นตอนแรกจะเริ่มตั้งแต่การกำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยทั้งปีและแจ้งเวียนกำหนดการให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบล่วงหน้า โดยในการประชุมแต่ละครั้ง จะเริ่มจากการจัดทำระเบียบวาระการประชุม ซึ่งจะมีบันทึกแจ้งถึงส่วนงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เสนอรายละเอียดเรื่องที่จะนำเสนอสภามหาวิทยาลัย โดยส่งให้ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัย (สำนักงานสภามหาวิทยาลัย) ล่วงหน้าก่อนการประชุมประมาณ 2 สัปดาห์

เมื่อได้รับเรื่องจากส่วนงานแล้ว ก็จะนำเสนอรองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นเลขานุการสภามหาวิทยาลัยพิจารณาสั่งการให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเขียนระเบียบวาระ หาข้อมูลประกอบการพิจารณา ในขณะเดียวกันก็รวบรวมหัวข้อและจัดลำดับระเบียบวาระเสนออธิการบดีเพื่อพิจารณา โดยผ่านรองอธิการบดี เลขานุการสภามหาวิทยาลัย จากนั้นเสนอรายละเอียดระเบียบวาระให้รองอธิการบดี เลขานุการสภามหาวิทยาลัยพิจารณา จัดทำแฟ้มระเบียบวาระพร้อมกับทำอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์ส่งให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกท่าน

ในระหว่างการจัดทำระเบียบวาระ ก็จะมีการประสานงานกับเลขานุการของกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับกำหนดการเดินทาง เพื่อจองตั๋วเครื่องบิน จองที่พัก และจัดรถรับส่ง ตลอดจนจัดหาร้านค้าที่จะมาให้บริการอาหารกลางวัน จัดเตรียมอาหารว่างและเครื่องดื่ม พอถึงวันประชุมก็ดูแลอำนวยความสะดวกภายในห้องประชุมและกรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกท่าน บันทึกรายงานการประชุม เมื่อเสร็จสิ้นการประชุมขั้นตอนต่อไป คือ ทำมติแจ้งส่วนงานที่เกี่ยวข้องและเขียนรายงานการประชุมเสนอรองอธิการบดี เลขานุการสภามหาวิทยาลัย จากนั้นแจ้งเวียนรายงานการประชุมให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยพิจารณา ต่อด้วยการทำสรุพมติที่ประชุมเสนออธิการบดีลงนาม นำขึ้นเว็บไซต์เพื่อเผยแพร่เป็นอันเสร็จสิ้นกระบวนการประชุมในครั้งหนึ่งๆ



ทำไม??? สำนักงานสภามหาวิทยาลัยจึงต้องขอให้ส่วนงานเสนอเรื่องให้ก่อนล่วงหน้าแต่เนิ่นๆ ก็เพราะว่าข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 กำหนดให้เสนอเรื่องที่จะบรรจุระเบียบวาระการประชุมอย่างน้อย 10 วัน และกำหนดให้ส่งระเบียบวาระให้กรรมการอย่างน้อย 5 วัน เหตุนี้ สำนักงานสภามหาวิทยาลัยจึงต้องมีเวลาในการตรวจสอบข้อมูลและมีเวลาจัดทำวาระการประชุมพอสมควร เพื่อจะให้มีคุณภาพดีไม่น้อยที่สุด



เรื่องน่ารู้...จาก สภามหาวิทยาลัย



เมื่อวันเสาร์ที่ 23 กรกฎาคม 2559 ที่ผ่านมา ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ครั้งที่ 7/2559) ได้มีมติให้ความเห็นชอบเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนามหาวิทยาลัยโดยรวมหลายเรื่อง โดยเฉพาะเรื่อง “การพิจารณาเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่” คนต่อไป ซึ่งหลายท่านน่าจะได้รับทราบผลการพิจารณาแล้วบ้างไม่มากนักน้อย ในวันนี้จึงอยากจะแจ้งข่าวให้พวกเราชาว มช. ได้รับทราบผลอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่ง รวมทั้งในคอลัมน์เล่าสู่กันฟัง หน้า 6 ก็ได้เล่า “กระบวนการการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่” ให้พวกเราได้รับทราบกันด้วย....



จากการที่... คณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีในวาระต่อไปให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณา ซึ่งที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยได้ให้ผู้ที่คณะกรรมการสรรหาฯ เสนอชื่อทั้ง 2 ท่าน นำเสนอวิสัยทัศน์หรือแผนการดำเนินงานในการบริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในระยะ 4 ปีข้างหน้าของตนต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยอย่างเท่าเทียมกัน รวมทั้งยังเปิดโอกาสให้กรรมการสภาฯ ได้สอบถาม/ซักถามในประเด็นต่างๆ ด้วย และเมื่อสิ้นสุดกระบวนการข้างต้นแล้ว กรรมการสภาฯ ที่มาประชุมได้พิจารณาลงคะแนนเลือกผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีโดยวิธีลับ ซึ่งจากผลการลงคะแนดังกล่าวที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยได้มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ให้เสนอชื่อ

“ศาสตราจารย์คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต”

เพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สืบต่อไปอีกวาระหนึ่ง



ศาสตราจารย์คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต เกิดเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2492 ปัจจุบันอายุ 67 ปี สำเร็จการศึกษา

- วิทยาศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยม) สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (อายุรศาสตร์) บัณฑิตวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยมหิดล
- ประกาศนียบัตรชั้นสูงการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สำหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร.) รุ่นที่ 19 จากสถาบันพระปกเกล้า

และยังได้รับวุฒิปัตร์/ประกาศนียบัตรจากอีกหลายสถาบัน โดยเคยดำรงตำแหน่งหน้าที่สำคัญในอดีต ได้แก่ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่, ผู้อำนวยการสถานบริการสุขภาพพิเศษ, คณบดีคณะแพทยศาสตร์ และกรรมการแพทยสภา เป็นต้น

สำหรับตำแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และประธานกรรมการ/กรรมการอีกหลายองค์การที่มุ่งเน้นการสร้างคุณประโยชน์ให้กับชุมชนและประเทศชาติโดยรวม

เรื่องน่ารู้...จาก สภามหาวิทยาลัย (ต่อ)

“

- ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงาน (Key Performance Indicators) ของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา (ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก) โดยเฉพาะหลักสูตรที่ทำวิทยานิพนธ์เพียงอย่างเดียวตามข้อเสนอแนะของสภาวิชาการ โดยจัดทำตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงาน 2 รูปแบบ ดังนี้
 1. สำหรับหลักสูตรที่มีวิทยานิพนธ์เพียงอย่างเดียว (ระดับปริญญาโท แผน ก แบบ ก1, ระดับปริญญาเอก แบบ 1.1 และ 1.2)
 2. สำหรับหลักสูตรที่มีทั้งกระบวนการวิชาเรียนและวิทยานิพนธ์ (ระดับปริญญาโท แผน ก แบบ ก 2 และแผน ข, ระดับปริญญาเอก แบบ 2.1 และ 2.2)
 โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2558 เป็นต้นไป
- แต่งตั้ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์ ศรีสุวรรณ” ให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สืบต่อไปอีกวาระหนึ่ง นับตั้งแต่วันที่นายกสภามหาวิทยาลัยลงนามในคำสั่งแต่งตั้งเป็นต้นไป (วันที่ 23 กรกฎาคม 2559)
- อนุมัติการเปิดสอนหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาดาราศาสตร์ (หลักสูตรใหม่) พ.ศ. 2559 คณะวิทยาศาสตร์
- อนุมัติร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ซึ่งได้ปรับปรุงจากข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554 เพื่อให้มีมาตรฐานและคุณภาพสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานการอุดมศึกษา เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการและกรอบมาตรฐาน

”



๕๕

- อนุมัติร่างประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง นโยบายการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรี เพื่อให้การพัฒนาความรู้และทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรีดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง นโยบายการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในสถาบันอุดมศึกษา
- แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะบริหารธุรกิจ และให้คำแนะนำต่อความคิดเห็นของผู้ปฏิบัติงานในคณะเพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนาและการบริหารงานของคณะบริหารธุรกิจต่อไป
- แต่งตั้ง “รองศาสตราจารย์ ทพญ.นภาพร อัจฉริยะพิทักษ์” สังกัดภาควิชาทันตกรรมบูรณะและปริทันตวิทยา คณะทันตแพทยศาสตร์ เป็นศาสตราจารย์คลินิก ตามที่สภาวิชาการเสนอ ตั้งแต่วันที่สภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติเป็นต้นไป (วันที่ 23 กรกฎาคม 2559)
- อนุมัติการปรับปรุงหลักสูตร จำนวนทั้งสิ้น 14 หลักสูตร โดยเป็นหลักสูตรของคณะทันตแพทยศาสตร์ 4 หลักสูตร, คณะแพทยศาสตร์ 1 หลักสูตร, คณะวิทยาศาสตร์ 4 หลักสูตร, คณะวิศวกรรมศาสตร์ 2 หลักสูตร, คณะนิติศาสตร์ 1 หลักสูตร, คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 1 หลักสูตร และบัณฑิตวิทยาลัย 1 หลักสูตร

”



กระบวนการสรรหา “อธิการบดี” มหาวิทยาลัยเชียงใหม่



โดย..คุณปริธา ดิธีรัชชีย์
หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย

“

ตามที่ได้เกริ่นให้ทราบ ในข่าวสารฉบับที่ 1 เมื่อเดือนมิถุนายน ศกนี้ ว่า คณะกรรมการสรรหาอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่กำลังดำเนินการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีแทนอธิการบดีท่านปัจจุบัน ที่จะครบวาระการดำรงตำแหน่ง ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2559 นั้น

บัดนี้ กรรมการสรรหาได้เสร็จสิ้นลงแล้ว จึงขอเล่ากระบวนการสรรหาให้ประชาคมชาว มช. ได้ทราบ โดยสังเขป ดังนี้

กระบวนการสรรหา อาจแบ่งได้เป็น 3 ขั้นตอน คือ

- (1) การรับสมัครและการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี
- (2) การพิจารณาจากลั่นกรองของคณะกรรมการสรรหาฯ
- (3) การพิจารณาของสภามหาวิทยาลัย

โดยในชั้นการดำเนินงานของคณะกรรมการสรรหาฯ นั้น ข้อบังคับ กำหนดให้คณะกรรมการสรรหาฯ ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 120 วัน นับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้ง

”



ขั้นตอนที่ 1 :

การรับสมัครและการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี คณะกรรมการสรรหาฯ ได้กำหนดวันรับสมัครตั้งแต่วันที่ 23 พฤษภาคม ถึงวันพฤหัสบดีที่ 2 มิถุนายน 2559 และกำหนดให้มีการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี ในวันศุกร์ที่ 3 มิถุนายน 2559 ณ หน่วยเสนอชื่อ ภายในส่วนงานต่างๆ รวมทั้งส่วนงานวิชาการภายในด้วย ซึ่งมีหน่วยเสนอชื่อทั้งหมด 182 หน่วยใน 41 ส่วนงาน ผลการรับสมัคร มีผู้สมัคร 2 ราย คือ

ศาสตราจารย์คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต และ

รองศาสตราจารย์ ดร.เสริมเกียรติ จอมจันทร์ยอง

ส่วนผลการเสนอชื่อ มีรายชื่อที่ได้รับการเสนอจากส่วนต่างๆ จำนวน 104 ชื่อ ปรากฏว่ามีชื่อซ้ำกัน 83 ชื่อ คงเหลือ จำนวน 21 ชื่อ ซึ่งรายชื่อผู้สมัครทั้ง 2 รายก็ซ้ำกับรายชื่อที่ได้รับการเสนอชื่อด้วย

ขั้นตอนที่ 2 :

การพิจารณาจากลั่นกรองของคณะกรรมการสรรหาฯ หลังจากที่ได้ตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครและผู้ได้รับการเสนอชื่อทุกรายแล้ว คณะกรรมการสรรหาฯ ได้พิจารณาประวัติและผลงานแล้ว มีความเห็นว่าผู้สมัครและผู้ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 21 ราย มีคุณสมบัติตามกฎหมายและมีผลงานดี จึงมีมติให้ทาบทามผู้ได้รับการเสนอชื่อ จำนวน 19 ราย เป็นลายลักษณ์อักษร (ไม่นับรายชื่อซ้ำของผู้สมัคร 2 ราย) ผู้ที่ตอบรับการทาบทามต้องเสนอเอกสารวิสัยทัศน์และแผนการดำเนินงาน ในการบริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในระยะ 4 ปีข้างหน้า โดยต้องส่งเอกสารดังกล่าวไปยังคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี ภายในวันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2559 และให้แจ้งผู้สมัครทั้งสองราย เสนอเอกสารวิสัยทัศน์และแผนการดำเนินงานในการบริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในระยะ 4 ปีข้างหน้า โดยต้องส่งเอกสารดังกล่าวไปยังคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี ภายในวันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2559 เช่นเดียวกัน

“ผลการทาบทามปรากฏว่า ผู้ได้รับการเสนอชื่อทุกรายปฏิเสธการทาบทาม คงเหลือแต่ผู้สมัคร” คณะกรรมการสรรหาฯ จึงได้เชิญผู้สมัครทั้ง 2 ราย มานำเสนอวิสัยทัศน์ นโยบายและแนวทางการบริหารต่อคณะกรรมการสรรหาฯ โดยใช้เวลาท่านละ 2 ชั่วโมง ซึ่งเป็นการนำเสนอ 1 ชั่วโมง และคณะกรรมการสรรหาฯ อีก 1 ชั่วโมง หลังจากการนำเสนอวิสัยทัศน์ และนโยบายการบริหารงานแล้ว คณะกรรมการสรรหาฯ เห็นสมควรเสนอชื่อทั้ง 2 รายต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา โดยคณะกรรมการสรรหาฯ มีข้อเสนอแนะว่า ควรเชิญผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทั้ง 2 ราย มาแสดงวิสัยทัศน์ นโยบาย และแนวทางการบริหารต่อสภามหาวิทยาลัยด้วย เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาของสภามหาวิทยาลัย

ขั้นตอนที่ 3 :

การพิจารณาของสภามหาวิทยาลัย สภามหาวิทยาลัยได้พิจารณาเรื่องนี้ เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2559 โดยได้เชิญผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ ทั้ง 2 ราย มาแสดงวิสัยทัศน์ นโยบาย และแนวทางการบริหารต่อสภามหาวิทยาลัยด้วย และเปิดโอกาสให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยได้ซักถาม หลังจากนั้นจึงมีการลงมติด้วยวิธีลับ “ผลการลงมติปรากฏว่า ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย มีมติด้วยเสียงข้างมาก ให้เสนอชื่อ ศาสตราจารย์คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต เพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สืบต่อไปอีกวาระหนึ่ง”

สำหรับขั้นตอนต่อไป นายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะเสนอเรื่องนี้ไปยังสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อนำความกราบบังคมทูลพระกรุณาเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งต่อไป ซึ่งโดยปกติแล้วกระบวนการในการนำเสนอเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง จะใช้เวลาประมาณ 2 เดือน นับแต่หนังสือออกจากมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้มีแนวทางปฏิบัติว่าให้เสนอเรื่องก่อนวันครบกำหนดตามวาระไม่เกิน 2 เดือน เพื่อมิให้เกิดกรณีแต่งตั้งล่วงหน้าเป็นเวลานาน

“10 สายงาน” ที่ตลาดต้องการ และมียุทธศาสตร์เงินเดือนสูงมากที่สุด

จากนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการให้ประเทศไทยก้าวไปสู่ความเป็นผู้นำในระดับภูมิภาคภายใต้แนวคิด “Thailand 4.0” โดยจะปรับเปลี่ยนจากเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วย “ประสิทธิภาพ” เป็นเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วย “นวัตกรรม” โดยหนึ่งในกลไกสำคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนไปสู่เศรษฐกิจยุคประเทศไทย 4.0 นั้นได้ ก็คือ การพัฒนาบุคลากรในมิติต่างๆ ให้มีคุณภาพ เพื่อสร้างกลไกขับเคลื่อนและยกระดับผลิตภาพ (Productivity) เหตุนี้ ประเทศไทยจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเตรียมความพร้อม ด้านทรัพยากรบุคคล เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง การแข่งขันและความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตที่จะเกิดขึ้นในอนาคตต่อไป

คณะ วิทยาลัย และบัณฑิตวิทยาลัยของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในฐานะเป็นส่วนงานที่มีพันธกิจหลักในการจัดการเรียนการสอนหรือผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรมและคุณภาพออกไปรับใช้สังคม ตามปณิธานของมหาวิทยาลัยที่ว่า “บัณฑิตแห่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พึงฝึกฝนในการฝึกฝนตน เป็นผู้รู้จัก คิดเป็น ปฏิบัติได้ สามารถครองตน ครองคน ครองงานด้วยมีธรรมและจิตสำนึกต่อสังคม” แล้ว พวกเราชาว มช. ก็จำเป็นที่จะต้องรู้จักทางความต้องการทรัพยากรบุคคลของประเทศและตลาดแรงงานที่แท้จริงด้วย

ในวันนี้จึงขอนำข้อมูล “10 สายงานที่ตลาดต้องการและมีฐานเงินเดือนสูงมากที่สุด” มาแนะนำโดยเฉพาะข้อมูลในระดับเจ้าหน้าที่ ซึ่งเป็นด่านแรกที่บัณฑิตของเราจะต้องก้าวเข้าสู่การแข่งขันในตลาดแรงงาน ซึ่งข้อมูลนี้ได้จากการสำรวจผู้ประกอบการชั้นนำกว่า 36,000 รายทั่วประเทศ ของบริษัทจัดหางาน จ๊อบ ดีบี (ประเทศไทย) จำกัด ที่เป็นเว็บไซต์หางานชั้นนำของเอเชีย โดยมีผลการสำรวจของ 10 สายงานที่ตลาดต้องการ และ มีฐานเงินเดือนสูงมากที่สุดในระดับเจ้าหน้าที่ดังนี้

10 สายงานที่ตลาดต้องการมากที่สุดในระดับเจ้าหน้าที่	
Y 2015	Y 2016
1. งานธุรการและงานทรัพยากรบุคคล	งานขาย บริการลูกค้า และพัฒนาธุรกิจ
2. งานขาย บริการลูกค้า และพัฒนาธุรกิจ	งานธุรการและงานทรัพยากรบุคคล
3. งานวิศวกรรม	งานวิศวกรรม
4. งานบัญชี	งานไอที
5. งานไอที	งานบัญชี
6. งานการตลาด งาน PR	งานการตลาด งาน PR
7. งานขนส่ง	งานขนส่ง
8. งานธนาคาร งานการเงิน	งานธนาคาร งานการเงิน
9. งานออกแบบ	งานโฆษณา งานสื่อ
10. งานโฆษณา งานสื่อ	งานออกแบบ



10 สายงานที่มีเงินเดือนสูงที่สุดในระดับเจ้าหน้าที่		
ประเภทสายงาน	ตำแหน่งงาน	ช่วงเงินเดือน (ขั้นต่ำ- ขั้นสูง)
1. งานโทรคมนาคม	งานเจ้าหน้าที่ออกใบระบบเครือข่าย งานเจ้าหน้าที่ดูแลระบบเครือข่าย	28,467 - 39,666
2. งานบริการเฉพาะทาง	งานวิศวกรที่ปรึกษา งานด้านกฎหมาย ที่ปรึกษาด้านการจัดการความเสี่ยง	22,731 - 39,317
3. งานไอที	งาน IT Support งาน Software งานเจ้าหน้าที่บริการด้านไอที	21,854 - 38,951
4. งานบริการด้านการแพทย์	แพทย์ผ่าตัด กทันตแพทย์ กุญแจแพทย์ (แพทย์สำหรับสัตว์)	20,770 - 37,323
5. งานธนาคาร/ งานการเงิน	เจ้าหน้าที่วางแผนด้านการเงิน เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ด้านการเงิน	20,463 - 34,601
6. งานประกันภัย	เจ้าหน้าที่คิดค่ากรมประกันภัย เจ้าหน้าที่ฝ่ายรับเรื่องประกัน	20,458 - 35,416
7. งานวิศวกรรม	วิศวกรวางแผนโครงการ วิศวกรโครงการ วิศวกรเคมี	19,893 - 33,975
8. งานวิทยาศาสตร์ งาน Lab งานวิจัยและพัฒนา	เจ้าหน้าที่เทคนิคห้องแล็บ นักประดิษฐ์	19,824 - 34,366
9. งานอสังหาริมทรัพย์	เจ้าหน้าที่บริการอสังหาริมทรัพย์ งานบริการอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	19,640 - 32,481
10. งานการตลาด งาน PR	เจ้าหน้าที่การตลาด เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ งานบริการตราแบรนด์สินค้า	19,595 - 32,052



กิจกรรมและ ประชาสัมพันธ์



คณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ประชุมร่วมกัน ครั้งที่ 1 เพื่อคัดเลือกประธานกรรมการ- สรรหาฯ และวางกรอบแนวทางในการสรรหากรรมการ สภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 8 ท่าน แทนผู้ที่ดำรง ตำแหน่งครบ 3 ปีตามวาระ (วันที่ 8 ธ.ค. 2559)

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2559

สำนักงานสภามหาวิทยาลัยให้การต้อนรับผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ที่ให้เกียรติมาศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกี่ยวกับเรื่อง “กระบวนการจัดประชุมสภามหาวิทยาลัย และการบริหารงานของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย เชียงใหม่”

เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2559



บุคลากรของสำนักงานสภามหาวิทยาลัยร่วมสร้าง บุญกุศลร่วมกัน โดยการถวายเทียนเข้าพรรษาและ เครื่องสังฆทานต่างๆ ณ วัดโชติคุณสุวรรณาราม (หมูปูน)

เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2559



บรรยายเรื่อง “เทคนิคการเขียนรายงานการประชุม” ให้กับบุคลากรของคณะกรรมการสื่อสารมวลชน โดย คุณปริดา ศิริรังษี หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย

เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2559



คณะผู้จัดทำ

ที่ปรึกษา : ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย นายสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ศาสตราจารย์คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
บรรณาธิการบริหาร : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.ศุภชัย เชื้อรัตนพงษ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย
บรรณาธิการ : นายปริดา ศิริรังษี หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
กองบรรณาธิการ : นางมณฑนา สุกัมศิลป์, นายทองศักดิ์ เชื้อเจ็ดตน, น.ส.ราราวรรณ ปัญญาณะ, น.ส.วันเพ็ญ ศุภวิริยกุล, นายเกรียงไกร ใจใส, นายมงคล เตชะ, นายมนัส โกชนา, นางจันทร์ตรี มายัง, น.ส.อารยา อริยะเครือ

สำนักงานสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อาคารยุทธศาสตร์ ชั้น 4 เลขที่ 239
ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 0-5394-3030 , 0-5394-2636
โทรสาร : 0-5394-3028

